

การค้นคว้าอิสระ

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการนำนโยบายโครงการ เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน DIGITAL WALLET สู่การปฏิบัติของรัฐบาล

สมลธา สัจจะบุตร 6520573013

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความเป็นมาและความสำคัญ 1

นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet หรือดิจิทัลวอลเล็ต เป็นการใส่เงินในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานราก อย่างไรก็ตาม นโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้ และนับวันปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจะยิ่งทวีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์ให้ทราบถึงมุมมองความจำเป็นในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลให้เกิดความเหมาะสมและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย 2

เพื่อศึกษาเหตุผลความจำเป็น ข้อมูลรายละเอียด และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet หรือดิจิทัลวอลเล็ตระหว่างฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายคัดค้าน

ระเบียบวิธีวิจัย 3

การศึกษาข้อมูลจากที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานชั้นต้น โดยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการวิจัยจากเอกสาร (documentary research) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (document analysis)

ผลการวิจัย 4

1) ประโยชน์ของนโยบาย

การดำเนินนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย โดยจากการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายนี้พบว่ามีผลกระทบเชิงบวกหลายด้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการใช้จ่ายในชุมชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการทำธุรกรรมดิจิทัล และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

2) สิ่งที่อาจจะสูญเสียจากการดำเนินนโยบาย

แม้ว่านโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet จะมีข้อดีมากมาย แต่ก็ได้รับการคัดค้านอย่างมากจากหลายฝ่าย โดยผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นสามารถวิเคราะห์ได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างหนี้สาธารณะและความไม่มั่นคงทางการคลัง ความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ การจัดการและความไม่ชัดเจนของแผนการดำเนินงาน และผลกระทบทางการเมืองและสังคม

3) ความเป็นไปได้ของโครงการ

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่านโยบายนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย 1) ความยั่งยืนทางการคลัง 2) ผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ และ 3) การบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะ 5

- 1) ควรมีการวางแผนงบประมาณที่ชัดเจนและการจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบ
- 2) ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินนโยบาย
- 3) ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย

